



คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ ๑๑๑/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๑๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ง
ข้าราชการให้รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๑๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

๒. ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ตามบัญชีรายชื่อและลำดับข้าราชการแนบท้ายคำสั่งนี้
เว้นแต่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ไม่มีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ ให้ข้าราชการลำดับที่ ๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒.๒ กรณีที่ไม่มีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ และข้าราชการลำดับที่ ๑ หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ข้าราชการลำดับที่ ๒ เป็นผู้รักษาราชการแทน

๒.๓ กรณีที่ไม่มีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ข้าราชการลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ข้าราชการลำดับที่ ๓ เป็นผู้รักษาราชการแทน


๒.๔ กรณีที่ไม่มีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ข้าราชการลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๒
และลำดับที่ ๓ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ข้าราชการลำดับที่ ๔ เป็นผู้รักษาราชการแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
แบบทำยคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๘๘๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รักษาราชการแทน		ลำดับข้าราชการ		หมายเหตุ
	สังกัด/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	
๑	เลขานุการกรม	๑. พันจ่าโทจรัส ยิปพิกุล ๒. นางโชติมา สนั่นแป้น ๓. นางสาวทัศนาวดี สุราษฎร์ ๔. นางกิตติยาพร สาธุเสน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ		
๒	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	๑. นายชนกร รตนวัฒน์ ๒. นายกนก ฌายินทร ๓. นายวุฒิพัฒน์ จรัสย์ชำนะ ๔. นายจักรกฤษณ์ เจริญพงศ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ นิติกรชำนาญการพิเศษ นิติกรชำนาญการพิเศษ นิติกรชำนาญการพิเศษ		
๓	ผู้อำนวยการกองเครื่องหมายการค้า	๑. นางสาววีรินทร์ สายวงษ์ ๒. นายกันตภณ ทองมาก ๓. นางสาวชุติมา มั่งมี ๔. นางสาวจรัสศรี ศรีสุวรรณ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ		
๔	ผู้อำนวยการกองป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	๑. นางสาวเรืองรอง บุณรัตน์พันธุ์ ๒. นายวัลลพ ศรีวัลย์ ๓. นายวรวิทย์ อุบลเวช	นิติกรชำนาญการพิเศษ นิติกรชำนาญการพิเศษ นิติกรชำนาญการพิเศษ		
๕	ผู้อำนวยการกองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา	๑. นายสุคนธ์ บริบูรณ์ศรี ๒. นางสาววงกขมาศ หงษ์ทอง ๓. นางรัชวรรณ จินดาวัฒน์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ		

ลำดับที่	รักษาการแทน	ลำดับข้าราชการ		หมายเหตุ
		สังกัด/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	
๖	ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์	๑. นายนิธิ กฤษณพันธ์ ๒. นางจันทิมา โขติติติก ๓. นางสาววิภาชญา กล้าวสุนทร	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	
๗	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้าทางการค้า	๑. นางสาวนวิรัตน์ ตันกมลลาสน์ ๒. นายชัยนต์ กุศลดิษฐ์พันธ์ ๓. นายธรรณิษฐ์ บรรยงวรพินิจ ๔. นายภคเชศ จารุมนต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	
๘	ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	๑. นายปฏิพัทธ์ ปานสุนทร ๒. นางสาวชมพูนุช สัตย์ต่อชาติ ๓. นางสาวมณฑก ธนสันต์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ	
๙	ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร	๑. นางสาวสุลัดดา สุทรวิภาต ๒. นายวรุณ ปุจฉากาญจน์ ๓. นางสาวสิริณัฐ อนุพันธ์ ๔. นางสาวอุมากรณ์ อภรณ์พัฒน์พงศ์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ	
๑๐	ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ	๑. นายศรัณย์ธร ยกเชื้อ ๒. นายสรายุทธ พาทูมนโตะ ๓. นายदनัย เลียงเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ	
๑๑	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. นายสกล วิรุจิจิตต์ ๒. นางธรรณิษฐ์ จักรรอด ๓. นายนพดล เพ็ญทองคำ	นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	